



ที่ ลป ๑๐๑๙/๕๒๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก  
ถนนพหลโยธิน ลป ๕๒๑๘๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว๓๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒.สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓.ภาพถ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแจ้งให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคนติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยให้สรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายงานให้จังหวัดทราบ นั้น

ในการนี้ อำเภอแม่พริกขอส่งสรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายการติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทนา อองอาจ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน  
พัฒนาการอำเภอแม่พริก



สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล	๑.ให้นำผลการประเมินพื้นที่ต้นแบบฯ พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานตามแนวทาง ๕P โดยให้มีการบูรณาการแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๒.ให้ติดตามเยี่ยมแปลงพื้นที่ต้นแบบฯอย่างสม่ำเสมอ ๓.ให้ใช้ครุภัณฑ์ในแปลง CLM ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า	
๒	การน้อมนำแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาสร้างคามมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร	ให้จังหวัดจัดกลุ่มของหมู่บ้านที่ดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็น ๓ กลุ่ม คือ ดี ปานกลาง และพัฒนา เพื่อให้หมู่บ้านที่อยู่กลุ่มดี เป็นแบบอย่างของบ้านอื่น	
๓	การสื่อสารสังคม	๑.ให้จังหวัดใช้กลไกผู้นำการเปลี่ยนแปลง นักสื่อสารสังคม เป็นแนวร่วมในการประชาสัมพันธ์ และแสวงหา Influencers ในท้องถิ่น ๒.ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ร่วมกันสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์งาน พช. ให้เป็นที่รับรู้	
๔	การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งกับโครงการ ๑ ตำบล ๑ หมู่บ้านยั่งยืน	ให้บูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยให้ยึดประชาชนเป็นหลัก และเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	
๕	การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ด้วยแอปพลิเคชัน Thai ID	๑.ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ดาวน์โหลด และลงทะเบียน Thai ID เป้าหมาย ๑๐๐ % ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ๒.ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้นำ กลุ่ม เครือข่าย ดาวน์โหลด และลงทะเบียน Thai ID	
๕	การจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑.ให้ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ติดตามดูแลครัวเรือนยากจนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง	

		๒. ให้ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานผ่านสื่อ ทุกช่องทาง ๓. ให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญในการดำเนินงาน ขจัดความยากจนฯ รายงานผลการขับเคลื่อนใน การประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด	
--	--	---	--

ภาพถ่ายการติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

